

TRƯỜNG MẦM NON AN DƯƠNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”

Ngày 25.2.2023

Cách đây 64 năm, vào ngày 28/11/1959, Bác Hồ đã viết lời kêu gọi toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng và phát động “Tết trồng cây”. Từ đó “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân, mở đầu cho phong trào trồng cây gây rừng hàng năm. Kể từ ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây đến nay đã hơn 60 năm nhưng ý nghĩa sâu sắc của Tết đặc biệt này vẫn còn nguyên giá trị. Cùng với chủ đề năm học 2022-2023 “**Xây dựng trường, lớp mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc**” trường mầm non An Dương đã và đang tiếp tục duy trì môi trường xanh phù hợp với đặc thù của nhà trường.

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương về việc hướng dẫn tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão; trong không khí ấm áp của tiết trời vào xuân, từ ngày 15/02 đến ngày 25/02 năm 2023 trường mầm non An Dương đã phát động phong trào trồng cây nhân dịp xuân Quý Mão tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh trong nhà trường.



Với mục đích tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh trong việc trồng và chăm sóc, bảo vệ cây, căn cứ trên điều kiện thực tiễn, BGH trường mầm non An Dương đã thực hiện rà soát điều kiện thực tế có kế hoạch trồng mới, cải tạo cây xanh trong khuôn viên tại trường. Với đặc thù có sân vườn tương đối rộng Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên, nhân viên thực hiện bổ sung trồng mới cây xanh, cây cảnh ở dọc

các hành lang, chiếu nghỉ cầu thang, vườn trường. Rà soát các cây cối, cây yếu để bổ sung đất, thay cây mới để đảm bảo khuôn viên tại cơ sở luôn xanh - sạch - đẹp. Với những cây bóng mát, cây ăn quả như sấu, xoài... nhà trường cũng thực hiện cắt tỉa cành để đảm bảo an toàn.



Với những phân công cụ thể, các khu vực vườn đất tại trường đều được các tổ, bộ phận cải tạo, trồng mới và sắp xếp sạch đẹp, gọn gàng mang lại diện mạo sạch đẹp cho khuôn viên nhà trường. Các đồng chí lao công đã cùng bàn bạc, nghiên cứu loại cây trồng, làm luống, xới đất, chăm sóc và bảo vệ khuôn viên vườn nơi mình được giao phụ trách đảm bảo luôn xanh tốt, sạch, đẹp.



Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên các lớp phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đến 100% phụ huynh và học

sinh lớp mình. Phát động phụ huynh và học sinh hưởng ứng phong trào bằng việc tự trồng, chăm sóc và tặng lớp, trường cây xanh, cây hoa, giỏ hoa- giỏ cây xanh treo các hành lang.



Với những chỉ đạo phù hợp của Ban giám hiệu nhà trường, cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình và đầy trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, và phụ huynh, học sinh phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại trường mầm non An Dương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp mang đến niềm tin và hy vọng vào một mùa xuân mới với nhiều thành công và thắng lợi mới.



Phong trào Tết trồng cây là một hoạt động thường niên luôn được nhà trường quan tâm, triển khai. Chắc chắn rằng, không chỉ dừng lại ở việc phát động phong trào trong dịp đầu xuân, nhà trường vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong suốt cả năm, để trường mầm non An Dương luôn là môi trường xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc, là địa chỉ tin cậy của phụ huynh và nhân dân.

HÌNH ẢNH PHỤ HUYNH HỌC SINH HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”



